

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **237**/UBND-NV

Lục Nam, ngày **21** tháng 02 năm 2020

V/v thi đua thực hiện thắng lợi
các nhiệm vụ chính trị năm 2020

Kính gửi:

- Văn phòng Huyện uỷ, các Ban Xây dựng Đảng và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Chính trị - Xã hội huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan của tỉnh, Trung ương trên địa bàn;
- Các Ban, Tổ đại biểu HĐND và các tổ chức Hội xã hội huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc huyện;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Năm 2019, với sự quyết tâm, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có sự phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,12%. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Bước sang năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện. Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế được dự báo có nhiều biến động, thuận lợi, thách thức đan xen tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh nói chung và huyện Lục Nam nói riêng. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Nam trong thời gian tới là hết sức nặng nề.

Thực hiện Công văn số 373/UBND-NC ngày 05/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2020. Để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội đòi hỏi các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong huyện cần phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh và huyện tổ chức phát động, tập trung thực hiện tốt những biện pháp, giải pháp đã đề ra, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Thực hiện phương châm hành động của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các

dân tộc huyện Lục Nam phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và tinh thần quyết tâm "Bứt phá để về đích, tạo tiền đề, động lực phát triển cho giai đoạn tiếp theo", phấn đấu năm 2020 tất cả các mặt công tác phải thực hiện tốt hơn so với năm 2019. Chủ tịch UBND huyện phát động Phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện tập trung vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng năm 2020 đã được Nghị quyết của Huyện uỷ và HĐND huyện đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bám sát các nhiệm vụ của ngành, đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của huyện.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đề nghị các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng, ban hành kế hoạch hành động và tổ chức phong trào thi đua nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, HĐND tỉnh, HĐND huyện, Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó yêu cầu xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành và phân công người chịu trách nhiệm cho từng nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm đăng ký và được Chủ tịch UBND huyện giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền; phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt phải tập trung chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm đối với tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2020. Trong đó cần tập trung thi đua thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế; tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi để phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư. Tổ chức đánh giá hiệu quả thu hút đầu tư và định hướng thu hút các dự án có giá trị tăng cao, công nghệ hiện đại và ít ảnh hưởng đến môi trường. Khơi dậy ý tưởng kinh doanh, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân mạnh dạn tham gia đầu tư hoặc mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Tăng cường, tiếp xúc đối thoại để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Từng bước giải quyết sự chòng chéo giữa các quy hoạch, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đảm bảo tính định hướng và chiến lược lâu dài để thu hút đầu tư.

2. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020. Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước ở các ngành, các cấp. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án ngay từ đầu năm; quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện hiệu quả kế hoạch về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, tập trung giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt, vấn đề khai thác trái phép cát sỏi, đất san lấp.

4. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá xã hội. Tập trung cao nhất thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra; nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đẩy mạnh xã hội hoá y tế. Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai năm cao điểm vận động toàn dân tham gia BHYT. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

5. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn theo Đề án được phê duyệt. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước các cấp.

6. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc". Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiểm chế tai nạn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết các vấn đề bức xúc, không để tình trạng khiếu kiện đông người xảy ra trên địa bàn.

7. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tập hợp, vận động quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

8. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 114-KH/HU, ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó:

- Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, cấp bách của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, hiệu quả, đem lại lợi ích, tạo động lực phát triển và lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị; tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Trung ương phát động như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở" và các phong trào thi đua khác do tỉnh, huyện tổ chức phát động.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khen thưởng; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp; việc khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, dân chủ, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ V thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện Lục Nam lần thứ XXII.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của huyện.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; tổ chức đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của huyện, Cổng Thông tin điện tử huyện mở các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh

vực; biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tạo sức lan toả rộng rãi và khí thế thi đua sôi nổi trong xã hội.

3. Giao Phòng Nội vụ - cơ quan TT Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Trên đây là những nội dung cơ bản về tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của huyện. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chung sức đồng lòng, quyết tâm thi đua "Bứt phá để về đích, tạo tiền đề, động lực phát triển cho giai đoạn tiếp theo". Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Nam tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Nơi nhận: 2/0

- Lưu: VT, NV.

Bản điện tử:

- Như trên;
- Ban TĐKT-Sở Nội vụ;
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐ VP, CVTH.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Nhân